



ข่าว จัดหางานจังหวัดมุกดาหาร

ฉบับที่ ๐๐๑/๒๕๖๕

เดือน ตุลาคม

พ.ศ. ๒๕๖๕

นายจ้างที่จ้างคนต่างด้าวทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตทำงาน ติดต่อขอใบอนุญาตทำงานด่วน!!

นายวีระเดช พลสวัสดิ์ จัดหางานจังหวัดมุกดาหาร เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๔ ตามที่กระทรวงแรงงานเสนอเรื่อง การบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว ๓ สัญชาติ (กัมพูชา ลาว และเมียนมา) เพื่อสนับสนุนการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยมีการผ่อนผันให้คนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา ที่อยู่ในราชอาณาจักรและทำงาน โดยไม่ได้รับอนุญาต สามารถอยู่ในราชอาณาจักรเพื่อการทำงานได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายถึงวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ซึ่งมีขั้นตอนการดำเนินการดังนี้

๑. เจ้าหน้าที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดมุกดาหารเข้าตรวจสอบสถานที่ก่อสร้าง สถานที่ประกอบการ โรงงานและสถานที่ทำงาน เพื่อให้คำแนะนำการปฏิบัติตามมาตรการทางสาธารณสุขแก่นายจ้างและคนต่างด้าว มีระยะเวลาดำเนินการ ๓๐ วัน หากพบคนต่างด้าว จะให้นายจ้างดำเนินการยื่นคำขอใบอนุญาตทำงานแทนคนต่างด้าว ณ ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านแรงงาน สาธารณสุขและความมั่นคงจังหวัดมุกดาหาร ภายใน ๗ วัน นับจากวันที่เข้าตรวจ

๒. คนต่างด้าวที่จะได้รับอนุญาตทำงาน จะต้องตรวจโรคต้องห้าม ๖ โรค ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตน สำหรับคนต่างด้าวที่ทำงานในกิจการที่อยู่ในระบบประกันสังคม โดยช่วงที่ผู้ประกันตนยังไม่มีสิทธิได้รับประโยชน์ในระหว่างรอสิทธิประกันสังคม และซื้อประกันสุขภาพตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดหรือซื้อประกันสุขภาพกับบริษัทประกันภัยเป็นระยะเวลา ๔ เดือน สำหรับคนต่างด้าวที่ทำงานในกิจการที่ไม่อยู่ในระบบประกันสังคมต้องซื้อประกันสุขภาพตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด

๓. จัดเก็บอัตลักษณ์บุคคลที่ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดมุกดาหาร ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕

๔. คนต่างด้าวไปดำเนินการขอรับการตรวจลงตรา VISA เพื่ออยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวภายในวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดมุกดาหาร มิฉะนั้น การอนุญาตให้ทำงานและการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรจะสิ้นสุดลง โดยจะได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรถึงวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

๕. จัดทำหรือปรับปรุงทะเบียนประวัติ (ท.ร.๓๘/๑) ตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎรที่ศูนย์บริหารการทะเบียน ภาค ๔ สาขาจังหวัดมุกดาหาร ภายในวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

จัดหางานจังหวัดมุกดาหาร จึงขอประชาสัมพันธ์ให้นายจ้างที่จ้างคนต่างด้าวทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตทำงาน รีบดำเนินการตามขั้นตอนต่างๆ ภายในระยะเวลาที่กำหนด หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ฝ่ายควบคุมการทำงานของคนต่างด้าว สำนักงานจัดหางานจังหวัดมุกดาหาร ตั้งอยู่ ณ ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านแรงงาน สาธารณสุข และความมั่นคงจังหวัดมุกดาหาร โทรศัพท์ ๐ ๔๒๖๑ ๓๖๑๖